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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ. สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. อ.ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๑. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ รองคณบดี คณะครุศาสตร ์
๑๒. อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 
๑๓. อ.ปริญญา สําราญบํารุง อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

คณะครุศาสตร ์
๑๔. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๕. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๑๖. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
๑๗. นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ ข่าวจากสื่อมวลชนเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (คตง.)  

กรณีการจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมีสื่อมวลชนได้นําเสนอข่าวว่า คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ได้มีความเห็นในเรื่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการศึกษาดูงาน โดยใช้
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท ว่าเป็นการท่องเที่ยวไม่ใช่ศึกษาดูงานตามโครงการที่ระบุไว้  
จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้ให้ข้อมูลกับสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงความเป็นมาและ
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือจะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวขอโทษสภามหาวิทยาลัยกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยขอนําเสนอข้อมูล 
เป็น ๔ ช่วง ได้แก่ ๑) ช่วงระยะเวลาก่อนเดินทาง ๒) ช่วงระหว่างเดินทาง ๓) ช่วงหลังจากการเดินทาง และ  
๔) ความเป็นมาของการฟ้องร้องดังกล่าว  

๑) การศึกษาดูงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้ัน ไม่ได้ดําเนินการคร้ังน้ี
เป็นครั้งแรก แต่เป็นการดําเนินการที่ต่อเน่ืองกันมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ซึ่งจัดขึ้นปีเว้นปี ไม่ได้จัดขึ้นทุกปี โดยโครงการเป็นการพัฒนาศักยภาพของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีและได้ศึกษาดูงานในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยการ
ดําเนินการคร้ังน้ี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (สมัยน้ัน) ได้นําโครงการดังกล่าวปรึกษาหารือกับผู้บริหารที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเดินทางไป
ศึกษาดูงาน คือควรไปที่ไหน อย่างไร มอบผู้ใดเป็นผู้ติดต่อประสานงาน จนนําไปสู่การจัดทําโครงการเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี จ าก เ งิ น ร าย ไ ด้ ต าม ข้ันตอนปก ติ  มี ก า รขออ นุมั ติ งบประมาณ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ ตามลําดับ การจัดทําโครงการฯ ดังกล่าว มีการ
ดําเนินการจัดทํางบประมาณปรากฏในเล่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างชัดเจน 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะกรรมการพิจารณา 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการเงินรายได้ (ก.ง.ส.) และสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ตามลําดับ ในส่วนของรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการเสนอขอโครงการฯ และงบประมาณ 
จะให้ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนช้ีแจงต่อไป 

 การกําหนดสถานที่ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศเสฉวน เน่ืองจากอาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ สําเร็จการศึกษาจากประเทศจีน และเป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาจีน จึงอาจให้อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ นําเสนอขั้นตอนและรายละเอียดของการ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวนต่อไป 

 การกําหนดสถานที่ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส เน่ืองจากพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าไม่ควรไปศึกษาดูงาน 
ในประเทศเดิมที่เคยจัดให้เดินทางไปศึกษาดูงานมาแล้ว รวมท้ังได้ข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  



๔ 
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สร้อยอินต๊ะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าเคยมีข้อมูลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จึงเห็นควรเดินทางเพ่ือโอกาสในการประสาน
ดําเนินการในโอกาสต่อไป ในขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จึงเห็นร่วมกันว่าสามารถไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่ท่านได้สําเร็จการศึกษา 
มาสามารถไปได้ในฐานะศิษย์เก่า  ทั้งหมดน้ี เป็นการปรึกษาหารือกันในคณะผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ทั้งด้านสถานที่ โรงแรมที่พัก และการเดินทาง เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ ่
เป็นผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์จะดูแลการเดินทางให้ดีที่สุด 

๒) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่าง ๆ มหาวิทยาลัยดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทุกประการ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามปกติที่เคย
ปฏิบัติกันมาทุกครั้งที่มีโครงการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ คือ เบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และ ค่าเบ้ียเลี้ยง 
ในอัตราตามที่ระเบียบฯ กําหนด ซึ่งในส่วนของค่าเบ้ียเลี้ยงได้ดําเนินการนํามารวมเป็นค่าใช้จ่ายกลาง 
ที่มหาวิทยาลัยนํามาบริหารจัดการในเรื่องค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมด 
ล้วนกระทําไปด้วยความบริสุทธ์ิใจ ทําเหมือนกับที่เคยทํากันมาก่อนหน้าน้ี  ก่อนเดินทางได้รับความกรุณาจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นหัวหน้า
คณะทํางานร่วมกับผู้บริหารอีกหลายคน ในการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ และวางแผนการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ในครั้งน้ีว่าจะมีกิจกรรมอะไรในระหว่างการศึกษาดูงานในด้านต่างๆ แต่ละท่านจะต้องทําอะไรบ้าง มีการจัดทํา
แบบบันทึกข้อมูลประจําวันที่ทุกคนต้องส่งให้คณะทํางานกลาง โดยเฉพาะประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทาง 
คืออะไร และกลับมาต้องจัดทําเอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานให้สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

๓) หลังจากกลับมาจากการศึกษาดูงานมีการสรุปรายงานเดินทางเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
แต่ทราบว่ามีผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยได้ทําการร้องเรียนเร่ืองน้ีเสียก่อนจึงไม่ได้นํารายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เน่ืองจากผู้บริหารบางคนต้องไปให้ข้อมูลและช้ีแจงต่อ สตง. อย่างต่อเน่ือง และผู้ร้องเรียนและพยานฝ่ายผู้ร้องเรียน
ก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
๔ ประการ ได้แก่ ๑) เพ่ือศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานอุดมศึกษาในต่างประเทศ  
๒) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ๓) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ  
๔) เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 

๔) มหาวิทยาลัยได้รับทราบว่ามีการร้องเรียนไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับหนังสือจากสํานักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๘ หนังสือลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีประเด็นไม่ตรงกับที่เป็นข่าวของ คตง. ในขณะนี้แต่อย่างใด โดยตอนเริ่มต้นมีประเด็น
ข้อกล่าวหาว่าโครงการฯ ดังกล่าว ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีไว้ในปี ๒๕๕๗ แต่มีการนําเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นการนําเงินไปใช้โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
และขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอให้มหาวิทยาลัยส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง 
สํานักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๘ โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๘ พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง จํานวน ๑๒ รายการ หลังจากน้ันเป็นขั้นตอนของกระบวนการสืบสวน
สอบสวนของ สตง. โดยมีการเชิญไปให้ถ้อยคําตามที่ สตง. จะแจ้ง มหาวิทยาลัยไม่สามารถกําหนดได้ว่า 
ควรเชิญใครไปได้บ้าง และมหาวิทยาลัยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งจาก คตง. ในเรื่องน้ีแต่อย่างใดทราบแต่เพียงข่าว 
ที่สื่อมวลชนนํามาเผยแพร่ และในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการสรรหาอธิการบดีมีการเชิญผู้ที่เก่ียวข้องไปให้ถ้อยคํา
เพ่ิมเติมอีกเป็นรอบที่สอง โดยแต่ละคนได้ให้ถ้อยคําไปอย่างไรมหาวิทยาลัยก็ไม่อาจทราบได้ มาทราบอีกครั้ง 



๕ 
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เมื่อมีสื่อมวลชนเสนอข่าวของ คตง. ซึ่งจนถึง ณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งจาก คตง. หรือ สตง. 
แต่อย่างใด ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมเพ่ือช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ และจะดําเนินการจัดทําเอกสาร
ประกอบ จึงใคร่ขอความกรุณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว 
 จากน้ัน นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ได้ให้ข้อมูลว่า 
งบประมาณโครงการศึกษาดูงานดังกล่าว ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ต้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการเงินรายได้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ซึ่งรายละเอียดของโครงการฯ มีค่าใช้จ่าย จํานวน ๒ รายการ คือ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ วงเงิน 
๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท และค่าของที่ระลึก ค่าจัดทําเอกสารสรุปผลงาน วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น 
๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวดรายจ่ายอ่ืน 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เอกสารการของบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการและงบประมาณในส่วนน้ีเดิม  
เป็นความรับผิดชอบของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพราะเหตุใดครั้งน้ีถึงไปปรากฏในงบประมาณของกองนโยบายและแผน โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
 ๒. หลังจากกลับมาจากการศึกษาดูงานแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการรายงานการศึกษาดูงาน 
และการใช้งบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 
 ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ดี เป็นการสร้างโลกทัศน์ให้กับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร แต่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วย การพัสดุ หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญ อีกทั้ง การใช้งบประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากได้รับ
การอนุมัติและใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้วต้องจัดทํารายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
หรือไม่ กระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอย่างไร สิ่งที่ คตง. ช้ีเป็นประเด็นคือในเร่ืองของ
กระบวนการ 
 ๔. การสอบสวนของ คตง. และ สตง. จะใช้หลักฐานจากเอกสารเป็นหลัก หากพิจารณาจาก 
คตง. ให้ข่าวน้ัน กระบวนการใช้งบประมาณเป็นเร่ืองรอง สาระสําคัญที่ต้องพิจารณาคือมหาวิทยาลัยจัดทํา
โครงการไปดูงาน แต่ข้อเท็จจริงคือไม่ได้ไปดู ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการพัสดุแต่อย่างใด ลําดับต่อไป เมื่อ สตง.  
มีความเห็นแล้ว หากเป็นโทษทางวินัยจะส่งไปยังหน่วยบังคับบัญชา ระดับมหาวิทยาลัย คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะต้องต้ังกรรมการพิจารณาเรื่องน้ี ส่วน ปปช. จะช้ีมูลความผิด 
ว่าจะดําเนินคดีอาญาส่งฟ้องศาลหรือไม่ จากน้ัน หากโครงการฯ น้ี มีร่องรอยของการประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ดี
เพ่ือนํามาเป็นหลักฐานในคดีต่อไป อีกทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการไปศึกษาดูงานหากพิจารณาแล้ว 
ไม่จําเป็นต้องไปเย่ียมชมมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ต่าง ๆ อย่างเดียว แต่สามารถไปดูองค์ประกอบการบริหาร 
จัดการศึกษาได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง การไปทัศนศึกษาหน่วยงานที่สําคัญ ๆ ของประเทศน้ัน ๆ  
 ๖. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นการดําเนินการเช่นเดียวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเมื่อครั้งอดีต 
ที่ผ่านมาทุกประการ  



๖ 
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 ๗. จากข่าวที่ คตง. ระบุ เสมือนเป็นการต้ังธงไว้ว่ามหาวิทยาลัยดําเนินการส่อไปในทางทุจริต 
และการนํามาเสนอเป็นวาระการประชุมในคร้ังน้ีถือว่าเป็นเรื่องที่ดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทา่นควรร่วมแรง
ร่วมใจและช่วยกันหาวิธีรักษาภาพพจน์ขององค์กร และนําพามหาวิทยาลัยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยให้
กําลังใจคณะทํางานที่ต้องรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อ สกอ. พิจารณาต่อไป  
 ๘. หาก สกอ. ต้ังคณะกรรมการพิจารณา มหาวิทยาลัยต้องช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ประเด็น
ใดตอบได้ก็ดําเนินการให้กระจ่าง ประเด็นใดที่ไม่สามารถตอบได้มหาวิทยาลัยก็ต้องยอมรับ เหตุการณ์ครั้งน้ี 
ถือเป็นบทเรียนเน่ืองจากก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานคร้ังน้ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
และเห็นชอบโครงการฯ ดังกล่าว โดยไม่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด จนกระทั่งเดินทางกลับมาด้วยความเรียบรอ้ย 
แต่กลับมีการร้องเรียนในภายหลัง ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสม ไม่สมกับการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ 
  ๙. ขอให้กําลังใจทุกท่านที่ร่วมเดินทางในโครงการฯ ดังกล่าว แต่ขอช้ีแจงว่าผู้ใดที่ไม่มีส่วน 
รู้เห็นในขั้นตอน และไม่ได้ร่วมกระทําความผิด ถือได้ว่าไม่ต้องร่วมรับผิด จึงขอให้ทุกท่านสบายใจประเด็นน้ีได้ 
สตง. ต้ังประเด็นเก่ียวกับการดําเนินการของโครงการดังน้ี ๑) มหาวิทยาลัยโอนเงินไปให้บริษัททัวร์หรือไม่  
และเพราะอะไรถึงต้องโอนเงินไปให้บริษัท หากเป็นการเดินทางไปราชการจริง ๒) การยืมเงินไปราชการ  
ผู้มีสิทธ์ิยืมเงินต้องเป็นผู้ที่เดินทางไปราชการเท่าน้ัน เพราะเหตุใดถึงใช้ช่ือของผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปราชการ 
เป็นผู้ยืมเงินดังกล่าว ๓) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทราบหรือไม่ว่าเป็นการจ้างแบบเหมาจ่าย เหมาบริการ 
ซึ่งทั้งหมดน้ีวิธีการได้ดําเนินการถูกต้องหรือไม่ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้รอบคอบ สําหรับกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเดินทางไปศึกษาดูงานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนวิธีการ
ดําเนินการต่าง ๆ อยู่ที่ผู้เสนอโครงการและผู้อนุมัติโครงการ 
 ๑๐. ควรต้ังคณะกรรมการเ พ่ือตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งหรือไม่  หากไม่ ดํา เ นินการ 
จะขาดธรรมาภิบาล หรือจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายใดหรือไม่  
 ๑๑. เน่ืองจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุไว้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ัน ต้องให้ สกอ. ซึ่งเป็นต้นสังกัดแจ้งมา 
อย่างเป็นทางการ และเมื่อได้รับเอกสารหรือหนังสืออย่างเป็นทางการแล้ว มหาวิทยาลัยถึงจะดําเนินการ 
ในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปได้ โดยมหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้ สกอ. ประสานงานไปยัง สตง. โดยเร็ว เน่ืองจาก 
เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่สําคัญและกระทบต่อความเช่ือถือและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
 ๑๒. เพ่ือเตรียมการไว้ล่วงหน้า มหาวิทยาลัยไม่ควรรอหนังสืออย่างเป็นทางการจาก สกอ. 
อย่างเดียว สภามหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังคณะทํางานขึ้นมาชุดหน่ึงเพ่ือเตรียมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  
ที่จะช้ีแจงไปยัง สกอ. และ ปปช. พร้อมทั้งเตรียมพร้อมด้านตัวบุคคลด้วย ที่สําคัญคือต้องระบุในเอกสาร
อย่างไรให้ สกอ. และ ปปช. เช่ือถือ 
 ๑๓. ข้อมูลการเบิกจ่ายทั้งหมดของโครงการฯ น้ี แสดงอยู่ในข้อมูลที่ส่งไปยัง สตง. ทั้งหมด
เรียบร้อยแล้ว  
 ๑๔. ควรให้เวลาผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องได้เตรียมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือช้ีแจง 
สกอ. โดยต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างชัดเจน 
 ๑๕. การศึกษาดูงานครั้งน้ีไม่ใช่การไปเที่ยวตามที่เป็นข่าว แต่เป็นการไปดูงานในส่วนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือนํามาประกอบการเรียนการสอนในภารกิจและหน้าที่ เช่น ๑) การไปพระราชวัง มีผู้บรรยายประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม โดยตลอด ซึ่งเป็นการเพ่ิมความรู้ อาจารย์ที่สอนด้านวัฒนธรรมก็สามารถนํามาใช้ประกอบการสอนได้ 
๒) การไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน คณบดีสามารถนําเอามาปรับใช้กับวิชาการศึกษา



๗ 
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ทั่วไปได้ เช่น ในเรื่องความซื่อสัตย์ จะไม่ระบุและสอนเป็นทฤษฎี แต่จะนํามาปฏิบัติจริง ยกตัวอย่าง ตู้นํ้าด่ืม 
ไม่มีผู้เก็บเงิน แต่มีกระป๋องให้นักศึกษาชําระเงินซื้อด้วยตนเอง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และให้รอหนังสือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ี มอบ
มหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมความพร้อมและรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือช้ีแจงไปยัง สกอ. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
๑.๑.๒ หนังสือขอบคณุ ของ ดร.บญุชู ตรีทอง 

 
 นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทําหนังสือ 
อวยพรเพ่ือเป็นที่ระลึกในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่บัณฑิตกิตติมศักด์ิ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เมื่อวันพุธ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง GRAND BALLROOM โรงแรม เลอ เมอริ เดียน เชียงใหม่  
(LE MERIDIEN CHIANG MAI) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ น้ัน 
 บัดน้ี ดร.บุญชู ตรีทอง ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มา ณ ที่น้ี และจะรักษาเกียรติและศักด์ิศรีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตลอดไป รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
  

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๒.๑ การแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล อาจารย์ประจํา
คณะวิทยาการจัดการ และคณะ ได้นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Prediction of Future Observation Using 
Belief Function : A Likelihood Based Approach” ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลระดับดี โดยได้รับ
รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
  



๘ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล อาจารย์ประจํา
คณะวิทยาการจัดการ และคณะ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ภายใต้ผลงานวิจัยเร่ือง “Prediction of 
Future Observation Using Belief Function :  A Likelihood Based Approach”  ใ น พิ ธี ม อบ ร า ง วั ล 
สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี ๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
 

๑.๒.๒ บทความวิจัย ของอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชยั  
เรื่อง “รูปแบบที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ : Appropriate Model for Monitoring 
Universities of Rajabhat University Council” 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีการแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๐ และที่ประชุมได้เสนอให้นําผลการวิจัยมานําเสนอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป น้ัน 
 ในการน้ี จึงขอนําเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งได้นําไปตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาสะลองคํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และองค์กรนักศึกษา โดยให้นํา
ประเด็น ทั้ง ๖ องค์ประกอบ มาปรึกษาหารือและระดมความคิดร่วมกัน ว่าจะดําเนินการเปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในอนาคตอย่างไร ซึ่งอาจจะกําหนดโครงสร้างที่จําเป็น 
ของสภามหาวิทยาลัยว่าควรมีอะไรบ้าง    
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ บทความวิจัย ของอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เรื่อง “รูปแบบที่เหมาะสมในการกํากับ
ดูแลมหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ : Appropriate Model for Monitoring Universities of 
Rajabhat University Council” และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
  



๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๑.๒.๓ ประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาติ และคณะสมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาติ  
เย่ียมชมและรบัฟังการบรรยาย “ความก้าวหน้าในการดําเนนิการตามแผนพัฒนา
อุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ณ วิทยาลยัแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้นําสมาชิก สนช. เย่ียมชมและรับฟังการบรรยาย
ความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมมะซาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี
อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เเละอาจารย์วินัย 
ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ 

ในการน้ีรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการในคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นําเสนอ
แผนพัฒนาทางวิชาการ และแผนพัฒนาทางกายภาพของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ดังน้ี 

 กลุ่มวิชาที่ ๑ ประกอบด้วย การฝึกหัดครู การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน
สิ่งก่อสร้างอาคารเรียนรวม และครุภัณฑ์การศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท  

 กลุ่มวิชาที่ ๒ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์สาธารณสุขชนบท นิเวศวิทยามนุษย์ 
โภชนาการอาหาร และคหกรรมศาสตร์ ใช้งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนรวม และ
ครุภัณฑ์การศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท  

 กลุ่ ม วิชาที่  ๓  ประกอบด้วย  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรอินทรี ย์  วิทยาศาสตร์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะใช้งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนรวม 
และครุภัณฑ์การศึกษา และวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประมาณ ๗๔๐ ล้านบาท  

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ควรใช้จุดเด่นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน เป็นฐานความรู้ในการวางแผนพัฒนา โดยพัฒนา
ความพร้อมและศักยภาพของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

ทั้งน้ี นายสืบศักด์ิ เอ่ียมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมรับฟังเเละยินดีให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือการดําเนินการตามแผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือประโยชน์ของก่ประชาชนชาวจังหวัดเเม่ฮ่องสอน 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรติดตามในสิ่งที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ให้ความช่วยเหลือ โดยทํา
หนังสือแจ้งไปยัง สนช. อีกครั้งหน่ึงเพ่ือยํ้าเตือนให้ทราบถึงความต้องการและความจําเป็น และทําหนังสือ 
อีกฉบับหน่ึงเสนอไปยัง รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เน่ืองจากท่านเป็นประธานกรรมการ



๑๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ด้านงบประมาณ ซึ่งน่าจะเป็นโครงการที่เช่ือมโยงกับทุนพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
และถือเป็นโอกาสที่ดีของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ๒. ควรพิจารณาป้ายช่ือของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน หากคิดว่าจะยกย่อง/เชิดชูท้องถิ่น  
ควรให้ช่ือของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีขนาดใหญ่กว่าช่ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาจให้ทางชุมชน
แม่ฮ่องสอนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําป้ายใหม่ ซึ่งอาจจะดําเนินการผ่านประธานหอการค้าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น  
 ๓. การขยายหรือการยกฐานะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยน้ันอาจจะ
ดําเนินการได้ไม่ยาก เน่ืองจากไม่ใช่การสร้างเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ แต่เป็นการเปลี่ยนช่ือจากวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ฮ่องสอน ซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม สถานที่เดิม ศักยภาพที่มีอยู่เดิม 
ซึ่งหากเริ่มต้นดําเนินการอย่างนี้จะได้รับการยอมรับจากประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และทําให้
ประชาคมในท้องถิ่นรู้สึกว่าขาดมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ฮ่องสอนไม่ได้ 
 ๔. ต้องกําหนด concept ให้ชัดเจนว่าจะยินดีให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนออกจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่หรือไม่ หากมหาวิทยาลัยยินดีให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ต้องพิจารณาและวางแผนในอนาคตว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร  
 ๕. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ 
แต่มีข้อแม้ว่าต้องให้มีคําว่า “ราชภัฏ” อยู่ในช่ือของมหาวิทยาลัยด้วย เน่ืองจากจุดเริ่มต้นมาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ควรเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ไม่ยึดติดกับมหาวิทยาลัยเก่า และการบริหารจัดการแบบเดิม  
ควรพัฒนาอย่างเต็มที่ เป็นไปตามศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ควรภาคภูมิใจที่ได้สร้างมหาวิทยาลัย
ที่ดีแห่งหน่ึงให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มต้นด้วยการเสียสละงบประมาณกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็น
เจตนารมณ์ที่ดี 
 ๖. ผู้บริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในอดีตเคยได้ดําเนินการเรื่องการแยกวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ออกเป็นมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอเป็นวาระการประชุมระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วหลายคร้ัง ซึ่งเคย 
ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นและได้รูปแบบการดําเนินการ ๒ แนวทาง ได้แก่ ยกฐานะเป็นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และ
เป็นวิทยาลัยในระดับอาชีวะ หรือวิทยาลัยชุมชน อีกทั้งยังได้ดําเนินการในเชิงลึกคือหากจัดต้ังเป็นวิทยาลัยน้ัน 
ควรมีการจัดการศึกษาวิชาใดบ้าง เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม การเกษตรชุมชน เป็นต้น ซึ่งจัดทํา 
แบบสํารวจประมาณสามร้อยชุด ข้อมูลต่าง ๆ สามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาได้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. รับทราบ การเย่ียมชมและรับฟังการบรรยาย “ความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
  



๑๑ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๑.๒.๔ การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Team of Reference : TOR)  
ระหว่างคณบดี/ผู้อํานวยการ กับอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดี จํานวน ๔ คณะ และผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปแล้วน้ัน 
 เพ่ือให้การพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และให้ประชาคมได้รับทราบ
แผนการดําเนินงานของคณบดีและผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้มีการลงนาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Team of Reference : TOR) ระหว่างคณบดี/ผู้อํานวยการ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ขึ้น ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยเชิญหัวหน้าภาควิชาในสังกัดคณะต่าง ๆ 
มาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย มหาวิทยาลัยจะนําเอกสารข้อมูลการนําเสนอวิสัยทัศน์ของคณบดีและผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของ TOR ดังกล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สามารถนําไปใช้เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินฯ ได้ 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ขอช่ืนชมท่ีมหาวิทยาลัยมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากไม่ค่อย
ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการดําเนินการเช่นน้ี แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในเร่ือง
ดังกล่าวแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 ๒. ควรมีการส่งมอบงานระหว่างคณบดีชุดเก่ากับคณบดีชุดใหม่ โดยมีการสรุปผลงาน 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ว่ามีโครงการใดดําเนินการสําเร็จแล้วบ้าง โครงการใดยังต้องดําเนินการต่อไป 
ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ที่มีอยู่ โดยรายงานให้ครบถ้วนทุกด้านให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
และจัดทําเป็นเอกสาร เพ่ือให้คณบดีและผู้บริหารชุดใหม่ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Team of Reference : TOR) ระหว่างคณบดี/
ผู้อํานวยการ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑   ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  - ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
  - ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับรูปแบบ
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น 
การกระจายข่าวรวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งให้เป็นปัจจุบันแบบ Real Time  



๑๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ   
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านควรอ่านข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง ๒ ฉบับ 
โดยละเอียด เพ่ือให้ข้อเสนอแนะว่าในฉบับต่อไปควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข่าวสารในเรื่องใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
 ๑.๓.๒  วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
          ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ  ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุม 
ไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข  

 
  



๑๓ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๒.๒  รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุม 
ไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
 ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟา้จากเซลล์แสงอาทติย์  

สําหรบัชุมชนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศนูย์แม่ริม 
 
 อาจารย์ ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
(adiCET) นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ได้พิจารณาการก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สําหรับชุมชนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และมีมติมอบคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อน และให้รายงาน 
สภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง น้ัน 

บัดน้ี adiCET ได้ดําเนินการไประยะหน่ึงแล้ว จึงขอนําเสนอรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานี
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สําหรับชุมชนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรหาแนวทางและวิธีการท่ีจะดําเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ศูนย์แม่ริม รวมถึงคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วย โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับคณบดี adiCET ควรหา
โอกาสไปประสานงานและเจรจากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม  
 ๒. เน่ืองจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรย้ายไปใช้พ้ืนที่ศูนย์แม่ริมก่อนเร่ิมโครงการ จึงมีมิเตอร์
ไฟฟ้าที่แยกออกไปจาก adiCET ดังน้ัน จะเร่งดําเนินการประสานงานไปยังการไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 ๓. ขณะนี้กระแสไฟฟ้าในตอนกลางวันมีเหลือใช้ ยกเว้นตอนกลางคืนเน่ืองจากไม่สามารถ 
เก็บกระแสไฟฟ้าไว้ได้ และหากมหาวิทยาลัยต้องการใช้ไฟสําหรับสูบนํ้าเข้าอ่างเก็บนํ้าของศูนย์แม่ริมก็สามารถ
ดําเนินการได้ เพ่ือให้อ่างนํ้ามีนํ้าเต็มสํารองไว้ใช้ตลอดทั้งปี 
 ๔. มหาวิทยาลัยค่อนข้างคลายความกังวลเก่ียวกับเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าของพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม 
แต่ยังมีปัญหาเก่ียวกับระบบนํ้า เน่ืองจากอ่างเก็บนํ้าในศูนย์แม่ริมมีทั้งหมดจํานวน ๔ อ่าง รวมถึงอ่างเก็บนํ้า
ของ adiCET ด้วย ยังคงมีปัญหาเรื่องการวางท่อนํ้า ส่วนระบบการสูบนํ้าสามารถดําเนินการได้ด้วยดี และ 



๑๔ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ในอนาคตอันใกล้น้ีคาดว่านํ้าในอ่างเก็บนํ้าที่สูบนํ้าจากคลองชลประทานจะมีนํ้าเต็มอ่างเพ่ือสํารองไว้ใช้ตลอดปี 
สําหรับอ่างอ่ืน ๆ ต้องหาทางแก้ปัญหาเน่ืองจากบางอ่างไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้ ซึ่งประเด็นน้ีเป็นประเด็น
สําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สําหรับ
ชุมชนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และขอขอบคุณที่ดําเนินงานจนประสบความสําเร็จ 
และมีประสิทธิภาพ ช่วยเจรจากับการไฟฟ้าให้ประสบความสําเร็จ ในประเด็นเก่ียวกับมิเตอร์ไฟฟ้าของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรกับมิเตอร์ไฟฟ้าของ adiCET ให้รวมเป็นมิเตอร์เดียวกัน  
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
  - ไม่ม ี- 
 
 ๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังรองอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม  

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ 
กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 
น้ัน  

อธิการบดีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. สํานักทะเบียนและประมวลผล ควรตรวจสอบรายละเอียดการ dropout ของนักศึกษา 
ในองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น จํานวน อัตรา สาเหตุ เป็นต้น เพ่ือนํามาวิเคราะห์และศึกษาถึงวิธีการรักษา
นักศึกษาให้อยู่กับมหาวิทยาลัยต่อไป เน่ืองจากหลายมหาวิทยาลัยไม่ค่อยให้ความสําคัญและไม่ค่อยเอาใจใส่
นักศึกษาเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยควรใส่ใจและดูแลนักศึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านการเรียน 
การเงิน การปรับตัว และอ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการดูแลนักศึกษาให้อยู่กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี    
 ๒. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการน้ัน ควรมีความเข้าใจนักศึกษาอย่างลึกซึ้ง  
 ๓. ในอดีตที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์จํานวนนักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด สืบเน่ืองมาจาก
มหาวิทยาลัยสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะเหตุไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัย
ควรใช้หลักเมตตาธรรม เน่ืองจากสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานบริการสาธารณะเช่นเดียวกับโรงพยาบาล 



๑๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุไว้ว่า “มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับ
ผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้น้ันขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้”  
 ๔.  ควรพิจารณาทบทวนเก่ียวกับจํานวนรองอธิการบดี ว่าควรมีครบจํานวน ๖ ตําแหน่ง
หรือไม่ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังมีตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก คอยสนับสนุนงานด้านวิชาการและ 
ด้านบริหารงานอ่ืน ซึ่งน่าจะมีจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนรองอธิการบดีตามท่ีกฎหมายกําหนด  
คือ ๕ ตําแหน่ง ที่จะช่วยกับบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของนักศึกษาเป็นหลักและมีคุณภาพ 
 ๕. มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี  
เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังมีงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยสมทบอีกจํานวนหน่ึง 
 ๖. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสรรเงินกองทุนส่วนหน่ึงเพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ เน่ืองจากเห็นว่ามีจํานวนนักศึกษา dropout ออกไปค่อนข้างมาก  
โดยส่วนหน่ึงให้การช่วยเหลือเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา เร่ืองค่าอาหาร เป็นต้น แต่เน่ืองจากว่าจํานวนนักศึกษา
ค่อนข้างมากจึงช่วยได้แค่ส่วนหน่ึง คาดว่าในปีต่อไปจะสามารถดําเนินการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่มากย่ิงขึ้น 
 ๗. มหาวิทยาลัยควรมีการจัด orientation ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ เพ่ือเป็นการปรับทิศทาง
และความเข้าใจให้กับนักศึกษาเก่ียวกับมหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิชา ที่สมัครเข้ามาเรียน ทั้งน้ี เพ่ือให้
นักศึกษาได้ทราบว่าสาขาวิชาที่ลงน้ันตรงตามความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่ และหาก
สําเร็จการศึกษาออกไปจะทําอาชีพอะไร ค่าตอบแทนที่ได้เท่าใด เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับ
นักศึกษา และอาจจะช่วยลดอัตราการ dropout ของนักศึกษาได้อีกทางหน่ึง 
 ๘. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้รอบด้านและครบทุกองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุให้นักศึกษา 
dropout เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะปัญหาแต่ละด้านก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีแผนการย้ายบางคณะไปศูนย์แม่ริม ซึ่งจะส่งผลทําให้นักศึกษามีจํานวน 
ที่ลดลงได้ หากยังไม่สามารถหาปัจจัยเก้ือหนุนที่จะช่วยดูแลนักศึกษาได้ 
 ๙. จากข้อเท็จจริงที่ผ่านมา การ dropout ของนักศึกษามาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น  
การลาออกเพ่ือไปสอบเข้าสถาบันการศึกษาอ่ืน พ้นสภาพจากระเบียบการวัดผล แต่ยังไม่เคยเจอคําร้อง 
ของนักศึกษาที่พ้นสภาพแจ้งว่า dropout เน่ืองจากขาดแคลนทุนทรัพย์ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยให้โอกาสและ
ใช้หลักเมตตาธรรมค่อนข้างสูงมาก นักศึกษาบางคนเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อใด มักจะเก็บเงินไว้ไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอ่ืนก่อนที่จะนํามาชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา เห็นได้ว่าเป็นที่วินัยของนักศึกษาเอง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้โอกาสการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
แก่นักศึกษา ดังน้ี ๑) หากไม่มีเงินมาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัย 
ยังเปิดโอกาสให้ทําเร่ืองของผ่อนผันการชําระได้อีก ๓๐ วัน ๒) เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน นักศึกษายังไม่มีเงิน 
มาชําระ มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงฐานะความยากจนท่ีแท้จริง โดยให้แนบหลักฐานต่าง ๆ 
ตามระเบียบ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและอนุญาตทุกรายและทุกคร้ังไป ๓) นักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนและ
ไม่ได้ดําเนินเรื่องใด ๆ เลย มหาวิทยาลัยก็อนุโลมให้เข้าสอบกลางภาคเรียนได้ จนกระทั่งถึงการสอบปลายภาคเรียน 
วันสุดท้ายของการสอบก็ยังอนุญาตให้นําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ๔) บางรายสอบเสร็จเรียบร้อย
ยังไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจารย์ก็จะเก็บเกรดไว้ให้ ซึ่งหากนําเงินมาชําระก็สามารถขอคืน 
สภาพนักศึกษาได้และอนุมัติผลการเรียนให้ แต่ทั้งน้ีมีเง่ือนไขว่าหากไม่ชําระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษานี้  



๑๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด  
แต่หากสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือมีแนวทางการแก้ไขอ่ืน สํานักทะเบียนและประมวลผล 
จะรับไปปฏิบัติต่อไป 
 ๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่อยู่เรื่องหน่ึง ซึ่งได้ศึกษาปัญหาเรื่องการ 
dropout ของนักศึกษา แต่จะแตกต่างจากสํานักทะเบียนและประมวลผลตรงกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา 
งานวิจัยน้ีจะเก็บตัวอย่างของนักศึกษาที่ dropout ออกไปแล้ว และกลับมาแจ้งถึงสาเหตุที่ dropout ว่าเพราะเหตุใด
ถึง dropout มาจากปัจจัยใดบ้าง โดยแยกเป็นรายคณะ และช้ันปี อีกทั้งยังระบุถึงความต้องการว่าต้องการ 
ให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในเร่ืองใด และด้านใดบ้าง แต่ข้อมูลที่ได้น้ีอาจจะเป็นข้อมูลย้อนหลังไป ๑ ปี  
แต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยค่อนข้างมากหากจะนําผลการวิจัยน้ีออกมาใช้ประกอบการพิจารณา 
ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช เป็น รองอธิการบดี 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย เป็น รองอธิการบดี  
  

  ทั้งน้ี แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
  ๔.๒.๒ แต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในส่วนที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ในส่วนที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จํานวน ๕ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) 
คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
   ๑. นายนิพนธ์ คําพา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   ๒. นายสุพจน์ กลิ่นปราณีต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   ๓. นางศิริลักษณ์ จีนาคํา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   ๔. นายวิชัย จิตสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   ๕. นายสุรศักด์ิ ป้อมทองคํา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสามปี 

 
  



๑๗ 
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 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 ๔.๓.๑ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
อาจารย์ปริญญา สําราญบํารุง อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ 

นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร 
หมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
 ๔.๓.๒ พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

 - ไม่มี - 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 - ไม่มี - 

 
๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  ๔.๖.๑ คําสั่งเรียกให้ทําคาํให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ ๑๐/๒๕๖๐  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม  



๑๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๑๐/๒๕๖๐  
โดยมีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ถูกฟ้องคดี กรณี คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ
และคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย น้ัน บัดน้ี ศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การแก้คําฟ้อง 
ย่ืนต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง คือ ต้ังแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งจะครบกําหนด 
ย่ืนคําให้การต่อศาล ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

๑.  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
ของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีนายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น ประธานกรรมการ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานประธานกรรมการให้ได้รายช่ือ 
กรรมการอ่ืน เลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม เพ่ือนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังต่อไป 
โดยให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องย่ืนต่อศาลปกครองเชียงใหม่ รวมทั้งให้ดําเนินการ
อ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับการดําเนินคดีปกครองตามท่ีได้รับมอบหมายน้ี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

๒. มอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ 
เก่ียวกับคดีน้ี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งให้มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
และราชการไม่เสียประโยชน์ 
 
  ๔.๖.๒ การเปลี่ยนตําแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
  ๔.๖.๓ การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
   และศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย (วาระลับ) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑   ข้อเสนอแนะจากมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
  



๑๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๕.๒   การทํา MOU เครือขา่ยครขูองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  
ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยฯ สกอ. 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
         (ระเบยีบวาระที่ ๖.๑ และ ๖.๒ (วาระลับ)) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
 ๖.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
         (ระเบยีบวาระที่ ๔.๖.๑  ๖.๒  ๖.๓ และ ๖.๔ (วาระลบั)) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
๖.๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

        (ระเบยีบวาระที่ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๕  ๔.๖.๑ และ ๖.๑ (วาระลบั))  
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

 ๖.๔ พิธเีปิดศนูย์การเรยีนรูพ้ลงังานแสงอาทิตย์ 700 kW  
และพธิีฉลองครบรอบ ๗ ป ีของการก่อต้ัง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิต้ี  
และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 อาจารย์ ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
adiCET แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ได้กําหนดจัดพิธี
เปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 kW และพิธีฉลองครบรอบ ๗ ปี ของการก่อต้ัง เชียงใหม่ เวิลด์ 
กรีน ซิต้ี และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ภายใต้ช่ือ “7 ปี แห่งพลังชุมชน : 7 ปี Green City – 7 ปี adiCET – 700 kW”  
 จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานพิธีฯ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร 700 กิโลวัตต์ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิต้ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๔ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๒๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ขอช่ืนชมท่ีได้ทุ่มเทการทํางานจนประสบความสําเร็จและเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมา 
ก็มีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคบ้างพอสมควร ระยะต่อไปที่ยังดําเนินการไม่เรียบร้อย คือ บ้านตัวอย่างชุมชน
ต้นแบบ มีปัญหาที่ผู้ออกแบบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอยู่ในแผนที่ต้องเร่งดําเนินการในระยะต่อ ๆ ไป  
 ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ควรมาร่วมงานน้ีเพียงอย่างเดียว แต่ควรเพ่ิมการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมีนาคม อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือประชุมในวาระที่ยังคงค้างจากการประชุมครั้งน้ี โดยใน
การประชุมครั้งต่อไปขอให้คณบดี adiCET เข้ามาช้ีแจงและให้ข้อมูลต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ น้ี เช่น โครงการที่ดําเนินการอยู่น้ีดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ขั้นตอนไหน
ที่ดําเนินการสําเร็จแล้ว ขั้นตอนใดที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการ และมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ต้องการ
ความช่วยเหลือด้านใด เป็นต้น เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านรับทราบและเข้าใจในรายละเอียด 
ต่าง ๆ สามารถนําไปพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับประเทศและหน่วยงานสําคัญ ๆ ที่จะ
มาร่วมงานได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือนํามากําหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อไป ว่ามหาวิทยาลัยจะดําเนินการต่อไปอย่างไร 
 ๓.  ควรใช้โอกาสน้ีประสานงานหรือพูดคุยกับการไฟฟ้าหรือผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับ 
การดําเนินการเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าของ adiCET ทั้งระบบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และเห็นชอบให้กําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไปในวันที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ค้างจากการประชุมครั้งน้ี และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 kW และพิธีฉลอง
ครบรอบ ๗ ปี ของการก่อต้ัง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิต้ี 
 
 ๖.๕ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ 
๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๓ อาคารเอนกประสงค์ 
ด้านภาษาและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๓ อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  



๒๑ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ  นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


